

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ

๒๙

(นางสาวเขมิกา ทองประพันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

(สำเนา)

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง เพิ่มเติมเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะ TOEFL ITP)

ในการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร

.....

ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร โดยนำปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังและที่กำหนดเพิ่มเติมมาถือปฏิบัติในกรมศุลกากร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องด้วย อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติให้นำคะแนน TOEFL ITP ซึ่งมีอายุการรับรองในช่วงของการบรรจุเข้ารับราชการและคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้เสมือนคะแนน TOEFL Paper ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของคะแนนให้เป็นไปตามเดิม และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของส่วนราชการ เห็นชอบให้ข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งเข้ารับราชการไม่ก่อนวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่มีผลสอบ TOEFL ITP ที่มีอายุการรับรองในช่วงของการบรรจุเข้ารับราชการและคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถนำมายื่นเพื่อขอรับเงินเดือนแรกบรรจุในปัจจัยที่ ๑ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท้องถิ่นได้ ประกอบกับ อ.ก.พ. กรมศุลกากร ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวในการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมศุลกากร เพื่อให้สอดคล้องกับมติ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง จึงขอประกาศเพิ่มเติมเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (เฉพาะ TOEFL ITP) ในปัจจัยที่ ๑ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท้องถิ่น โดยให้นำคะแนน TOEFL ITP ซึ่งมีอายุการรับรองในช่วงของการบรรจุเข้ารับราชการและคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้เสมือนคะแนน TOEFL Paper ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของคะแนนให้เป็นไปตามเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนาถูกต้อง

5

(นางสาวรัชนิทย์ เพชราริษย์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ